

ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๕๑๒๕



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๘๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งว่า จากการตรวจสอบพบผู้ประกอบการที่ดำเนินการลักลอบฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายนั้นอาจมีสารตกค้างและ/หรือโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses) และ/หรือมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าวเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และ/หรือถึงเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สำเร็จตามนโยบาย

จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพในด้านความปลอดภัยของอาหาร จึงขอให้อำเภอกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด โดยประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือที่ยังลักลอบการฆ่าสัตว์และยังไม่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ขจส. ๒) ให้หยุดดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเร่งรัดผู้ประกอบการให้ได้รับใบอนุญาตฯ

๒. ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบและแจ้งหนังสือเตือนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้นำเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ขจส. ๒) ให้หยุดดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และเร่งรัดผู้ประกอบการให้ซื้อเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ มาจำหน่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย

๓. กรมปศุสัตว์จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สำเร็จตามนโยบายและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ด้วย

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ www.uthailocal.go.th
หัวข้อ “หนังสือราชการ สถ.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประหยัด ยะคะนามภม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕/ ๐-๕๖๕๗-๑๕๙๖ ต่อ ๑๓
www.uthailocal.go.th